

ToccoaTM Zoysiagrass



● Màu xanh đậm & phiến lá mịn tạo ra bề mặt sân chơi dày dặn và đẹp mắt.

● Tăng trưởng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn giúp cỏ khi bị dẫm đạp, hư hại phục hồi nhanh, và cỏ trồng mới bao phủ nhanh

● Được phát triển bởi Đại Học Florida, Hoa Kỳ, đặc biệt phát triển mạnh ở vùng khí hậu nhiệt đới Việt Nam và Đông Nam Á

● Tạo ra các đường Fairway, sân chơi thể thao, thảm cỏ trên cả tuyệt vời, đặc biệt dễ bảo trì hơn

ToccoaTM Zoysiagrass

Đã được lai tạo để có màu lá xanh đậm, phiến lá mịn và khả năng phát triển dày đặc giúp tạo nên bề mặt sân chơi nổi bật

Toccoa là loài cỏ Zoysia hiếm, đặc biệt phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ở Việt Nam và Đông Nam Á. Toccoa mọc khỏe, bề mặt đan phủ nhanh sau khi trồng, đồng thời khả năng phục hồi sinh trưởng tốt khi bị mài mòn và hư hại.

Trên sân gôn, Toccoa được trồng từ các nhánh cỏ, và sân gôn có thể chơi được trong vòng ít nhất ba tháng sau khi trồng. Trong thử nghiệm ở sân Palm Beach, Florida, thì Toccoa có khả năng bao phủ nhanh hơn và có lượng che phủ nhiều hơn đáng kể vào mỗi tháng trong năm so với các giống Zoysia nổi tiếng khác.



Toccoa tạo ra ít lớp rạ hơn đáng kể, khả năng chịu bóng tốt, lá và bẹ ngắn hơn, tạo ra ít đầu hạt hoa hơn các giống cỏ zoysia khác, giảm ba vấn đề chính gây đau đầu đối với bảo trì thông thường.

Được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi chương trình nhân giống nổi tiếng của Đại học Florida, Hoa Kỳ, Toccoa đã được lai tạo đặc biệt để tạo ra bề mặt ưu việt, dễ bảo dưỡng hơn và ít tốn kém hơn.

Toccoa là cỏ Zoysia mọc nhanh nhất khi trồng và là cỏ Zoysia dễ bảo trì nhất, có một bề mặt đẹp và chất lượng. Lý tưởng cho các sân gôn, khu nghỉ dưỡng, sân thể thao, trường học và khu vực phát triển bất động sản trên khắp các vùng khí hậu đầy thử thách của Việt Nam và Đông Nam Á.

Outfield được cấp phép trồng cỏ Toccoa® zoysia tại vườn ươm Quảng Nam, phía nam Đà Nẵng, Việt Nam. Theo giấy cấp phép đầy đủ từ Florida Foundation Seed Producers, tổ chức hỗ trợ quốc tế của Đại Học Florida.

Outfield's Toccoa® tại vườn ươm Quảng Nam được chứng nhận và nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam giống cỏ thuần chủng Toccoa®, được chứng nhận từ Toccoa® Foundation Field in Clarksville, Florida, Hoa Kỳ, dưới sự kiểm tra toàn diện bởi cả Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp Việt Nam.

Phân phối bởi:



The Witgang Group

Email: info@outfieldasia.com

Hong Kong:

1807 Nanyang Plaza, 57 Hung To Road
Kwun Tong, Kowloon Hong Kong
Tel: (852) 2110 4455 Fax: (852) 2314 9414

Việt Nam:

Phòng 1602, Tòa nhà A3, Ecolife Capital - 58 Tố Hữu,
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84(0)243.5148592